

มทส. เป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการ

## “นวัตกรรมอุดมศึกษาในประชาคมโลก”

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชูประเด็นที่นิยมในวงการศึกษานานาชาติ โดยวิทยากรชั้นนำ พร้อมขยายผลสู่วงการอุดมศึกษาไทย



จากกระแสการปฏิรูปสถาบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เมื่อปี พ.ศ. 2548 และขยายไปสู่สถาบันภาคีพันธมิตรอื่นๆ เช่น สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช (มสธ.) สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (มรท.) จนเกิดเป็นมิติใหม่ของการประชุมสภาร่วมกันประจำปี ในรูปแบบการระดมสมอง ที่เรียกว่า Retreat นับจากปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา และในปี พ.ศ. 2557 นี้ นับเป็นการประชุมครั้งที่ 5 โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วม 3 สภามหาวิทยาลัย ได้แก่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ถือเป็นวาระพิเศษในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 25 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอีกด้วย

สำหรับการประชุมในปีนี้เป็นปีพิเศษ ได้เน้นความสำคัญไปยังสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบการประชุมวิชาการ “นวัตกรรมอุดมศึกษาในประชาคมโลก” โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศมาให้ความรู้และประสบการณ์ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างกว้างขวางในอุดมศึกษาของไทย



ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยของ มทส. มวล. และ มรท. เปิดเผยมว่า “การประชุมวิชาการครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งที่ทำร่วมกันในเชิงนวัตกรรม รวมถึงเสริมความรู้ให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยไทยในเรื่องที่ทั่วโลกกำลังนิยมแพร่หลายโดยมีประเด็นใหญ่ๆ คือ การเทียบระดับการบริหารและการจัดการมหาวิทยาลัย (Benchmarking of University Governance) การประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี เรื่อง การเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ซึ่งจะได้นำผลงานหรือเครื่องมือสนับสนุนของแต่ละมหาวิทยาลัยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน เพื่อให้มหาวิทยาลัยอื่นๆ ได้นำไปศึกษาหรือนำไปปรับใช้กับมหาวิทยาลัยของตน

อีกประเด็นสำคัญ คือ การเรียนรู้และส่งเสริมให้เกิดผลแห่งการเรียนรู้เพิ่มเติมที่ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงานควรทำอย่างไร จะได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากผู้บริหารของ Higher Education Academy ซึ่งตอบรับมาบรรยายพิเศษ หัวข้อ มาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศสหราชอาณาจักร ในการประชุมครั้งนี้ด้วย

นอกจากนี้ภารกิจของอุดมศึกษาในบางด้าน

ได้พัฒนาเป็นอย่างมากในต่างประเทศ อาทิ พันธกิจสัมพันธ์ หรือ Engagement เกี่ยวข้องกับการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรชุมชนในด้านต่างๆ โดยการนำการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ไปร่วมคิดร่วมทำกับองค์กรชุมชนประเทศไทยเองก็มีความตื่นตัวในเรื่องนี้ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจ จึงเชิญผู้บุกเบิกด้านนี้ในประเทศออสเตรเลียมาบรรยาย ซึ่งได้รับการตอบรับจากประธานของ Engagement Australia พร้อมทั้งมหาวิทยาลัยของไทยที่นำเรื่องนั้มาร่วมอภิปรายด้วย อีกเรื่องหนึ่งที่ชาวอุดมศึกษาควรให้ความสำคัญ คือ กิจการเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise นอกจากให้การศึกษาแล้ว ต้องมีความเข้าใจในการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมด้วย โดยการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการของ Social Enterprise, Northampton University มาเป็นวิทยากร ซึ่งทางสหราชอาณาจักรมีชื่อเสียงมากในการทำเรื่องนี้”



ศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ สิบคำ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ สิบคำ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กล่าวด้วยว่า “ประเด็นหัวข้อต่างๆ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษา เน้นความสำคัญและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “นวัตกรรมอุดมศึกษาในประชาคมโลก” ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารระดับสูงจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ ทั้งกลุ่ม

มหาวิทยาลัยของรัฐ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยการจัดประชุมครั้งนี้เปิดกว้างให้ผู้บริหารสถาบันการศึกษา กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี หัวหน้าภาควิชา ตลอดจน นักวิชาการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในฐานะเป็นผู้เข้าประชุมเท่าเทียมกัน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังประสบการณ์ตรงจากวิทยากรต่างประเทศและผู้ทรงคุณวุฒิของไทย เพื่อนำไปสู่แผนปฏิบัติการรองรับความเป็นสากล ยกกระดับมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาไทยให้เป็นเสาหลักของอุดมศึกษาให้กับภูมิภาคนี้”

ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัต บุญหลง ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ กล่าวถึงพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชนว่า “เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ประชาคมชาวอุดมศึกษาจะเข้ามาร่วมได้ในทุกมหาวิทยาลัยมีผู้ที่ทำงานด้านนี้อยู่แล้ว เพียงแต่เป็นในลักษณะต่างคนต่างทำด้วยจิตอาสา ยังไม่มีการจัดการอย่างเป็นระบบ ที่เรียกว่า “บทบาทของสถาบัน หรือ Organization Actor” คือ การใช้สถาบันหรือองค์กรออกหน้า บนฐานของกิจกรรมย่อยที่บุคลากรหรือนักศึกษาทำอยู่ ซึ่งกำลังเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ รวมถึงการที่มหาวิทยาลัยต่างๆ จะเข้าร่วมเป็นเครือข่าย



ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัต บุญหลง

ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ

## ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ “นวัตกรรมอุดมศึกษาในประชาคมโลก”

### ร่วมรับฟังประสบการณ์ตรงจากวิทยากรชั้นนำจากต่างประเทศ



**Professor Pierre Viljoen**  
Pro Vice-Chancellor  
(Community and Engagement), Central Queensland University, and Chair, Engagement Australia



**Professor Simon Denny**  
Director of Enterprise, Development and Social Impact, Northampton University, UK



**Dr. John Craig**  
Assistant Director and Head of Social Sciences, The Higher Education Academy, UK

### ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของไทย

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีธำณ นายกสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ สืบคำ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อาจารย์ ดร.กัรรัตน์ สงวนไพร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนา แจ้งสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลสินทร์ พินิจภูวดล รองผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ

และผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย

นายณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ

นายภราเดช พยัฒวิเชียร ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาศรี อัครกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อาจารย์ ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณรัตน์ บัณฑิตย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อาจารย์ ดร.เลิศชาย ศิริชัย คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพงษ์ พลนิกกรกิจ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี พ.ศ. 2557

วันที่ 15 - 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

Engagement Thailand ซึ่งขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครสมาชิก เพื่อร่วมกันผลักดันให้การดำเนินงานด้านพันธกิจสัมพันธ์กับสังคมในประเทศไทยก้าวหน้าไปได้เร็วขึ้น ถือเป็นมิติใหม่ของภารกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยไทยในขณะนี้ ที่ต้องตอบสนองต่อสังคมให้มากขึ้น นอกจากนี้ ในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ยังมีการเปิดตัวเครือข่าย “Engagement Thailand” ในช่วงบ่ายด้วย”

นายณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) กล่าวด้วยว่า “ตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จด้านกิจการเพื่อสังคมในต่างประเทศ เช่น ที่อังกฤษ มหาวิทยาลัยนอร์ทแธมป์ตัน มีการตั้งบริษัทเพื่อร่วมลงทุนกิจการเพื่อสังคม โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่า สร้างผลกำไรได้ดีมากและนำไปสู่การเกิดกิจการนับหมื่นโดยมหาวิทยาลัยเดียวหรือในกรณีของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ซึ่งทำโดยกลุ่มนักศึกษา ตั้งเป็นกิจการเพื่อสังคมแล้วช่วยสนับสนุนนักศึกษาด้วยตัวเอง สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและชุมชนได้ ส่วนในประเทศไทย ขณะนี้มีมหาวิทยาลัยประมาณ 10 แห่ง ได้เริ่มทำกิจกรรมร่วมกับ สกส. แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและบทบาทของมหาวิทยาลัยในการสร้างผลกระทบทางสังคมได้มากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา”



นายณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ

รายละเอียดเพิ่มเติม: สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทรศัพท์ 0 4422 4067, 0 4422 4386 <http://www.sut.ac.th>,

[http://web.sut.ac.th/2012/3univ\\_meeting2014](http://web.sut.ac.th/2012/3univ_meeting2014), <http://www.facebook.com/3university>

